

ข่าวอียิปต์ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน มกราคม 2560

หัวข้อข่าว ...ธนาคารโลกคาดการณ์อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอียิปต์

ข้อเท็จจริงข่าว รายงาน Global Economics Prospects ของธนาคารโลก คาดการณ์ว่า อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอียิปต์ในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 4.3 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม อันเป็นผลจากการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ จากการลดลงของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญที่นำเงินตราต่างประเทศเข้าอียิปต์ลดลงอย่างมาก ประกอบกับการส่งเงินกลับของแรงงานต่างประเทศของแรงงานอียิปต์ที่ออกไปทำงานต่างประเทศลดลงด้วย

บทวิเคราะห์ วิกฤตเศรษฐกิจของอียิปต์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 อันเนื่องมาจากความวุ่นวายด้านการเมืองและความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดการขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศ สำคัญของประเทศ รวมทั้งการที่สถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำก็ยิ่งทำให้การส่งเงินกลับของแรงงานต่างประเทศของแรงงานอียิปต์ที่ออกไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะ ในประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งมีแรงงานอียิปต์หลายล้านคนลดลงไปด้วย และโดยที่อียิปต์เป็นประเทศที่มีการนำเข้าสินค้ามากกว่าการส่งออกสินค้าปีละ 3 – 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้อียิปต์มีการขาดดุลชำระเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 และส่งผลให้ค่าเงินท้องถิ่นของอียิปต์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2555 อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 6.0 ปอนด์อียิปต์ ขณะที่ล่าสุดอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 18.00 ปอนด์อียิปต์ ปัญหาหลักที่อียิปต์ประสบอยู่คือ ความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากภัยการก่อการร้าย ซึ่งเป็นปัญหาที่อียิปต์และประเทศในภูมิภาคนี้คงยังไม่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาลงได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอียิปต์ก็จะยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นนี้อีกนาน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ สกต.ไคโร ผู้ส่งออกไทยที่มีการส่งออก สินค้าไปยังอียิปต์ควรเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของอียิปต์ผ่านข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือสอบถามโดยตรงจากสำนักงาน ทางอีเมล ditpcairo@gmail.com รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลกับผู้นำเข้าอียิปต์ที่เป็นคู่ค้าอย่างใกล้ชิดต่อไป

[/] นโยบายภาครัฐ [/] เศรษฐกิจการลงทุน [] แนวโน้มตลาด [/] รายงานสินค้าและบริการ [] อื่นๆ